



ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว๕๖๐

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว๔๗
ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี ๒๕๖๘ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสโมสรยอดทัพ กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ประจำปี ๒๕๖๘

จังหวัดสกลนคร พิจารณาแล้วเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้อำเภอขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขสถานการณ์ตามอำนาจหน้าที่ โดยมีมาตรการป้องกันก่อนการเกิดเหตุและเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการตามสถานการณ์ ในแต่ละพื้นที่ให้ได้ผลและสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ระดับอำเภอ (War Room) เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์ และรายงานให้ศูนย์ฯ ระดับจังหวัดทราบ
๒. ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่การเกษตร พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทางถนน รวมถึง การเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือนประชาชน
๓. เตรียมความพร้อมบุคลากร รถดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ระงับเหตุ และควบคุมไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๔. จัดชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวน เผ่าระวังพื้นที่เสี่ยงตรวจตราป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเผาในพื้นที่ทุกประเภท (ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วงเวลาที่กำหนด) และหากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในที่โล่ง ในเขตพื้นที่ให้ดำเนินการดับไฟ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการโดยเร็ว

/๕. ประชาสัมพันธ์...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๕. ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และดำเนินการเชิงรุก โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด โดยการเคาะประตูบ้าน สื่อสารให้ความรู้หรือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ลดการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการแปรรูป และใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ และให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด ด้วยการ คัดแยกและจัดการขยะด้วยวิธีอื่นแทนการเผา และให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้และสร้างการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ และการบรรเทาผลกระทบ

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ในพื้นที่ขอให้รายงานผลการดำเนินการผ่านทางกลุ่มไลน์ "สาธารณสุขฝ่ายปกครอง" ให้กรรมการปกครองทราบ และรายงานให้จังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกภพ โสภณ)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร. ๐๔๒-๗๑๑๓๖๐